

## **HỘI THẢO NGÀNH ĐỒNG**

Trên thế gian này, không còn có cái gì vĩ đại hơn là chân dung vị Thầy xuất thế. Thầy là người tỉnh thức, nhận chân rõ ràng các mặt thực tại, biết gác mình qua một bên, không để dễ dàng mơ ngủ trước những chức vị hư danh, muối mặt – khom lưng, làm thừa sai cho thế lực vô minh, tiếp tay xâu xé, tạo cảnh nồi da xáo thịt, làm nhứt nhối đau lòng biết bao pháp lữ ...

Thầy là ánh vô tận đấng, đã thắp lên cho chúng con một niềm tin vững chãi giữa rừng đêm tăm tối, thả xuống dòng đời chiếc thuyền cứu độ, làm cho chúng con thấy rõ được giá trị đích thực, để rồi vững vàng vươn lên trong ánh sáng nhiệm mầu của cuộc sống. Nếu không nương nhờ vào ngọn hải đăng này, thì những đóa Hoa Đàm không một lần xuất hiện

Cuộc hội thảo được diễn ra trong bầu không khí sinh động, nhiều ý kiến sôi nổi nhiệt tình. Tập trung thảo luận chung quanh đề tài: Hướng dẫn một tiết học Phật Pháp cho các em Oanh Vũ

Huynh trưởng phụ trách Ngành Đồng là một nhà tâm lý học, là một kỹ sư tâm hồn. Các em là những cánh hoa lan nhỏ bé, được thấm đẫm nhờ những giọt sương mai mà tươi thắm cuộc đời. Như một tờ giấy trắng, nét vẽ đầu tiên trên trang giấy phải được trang trí thật ngay ngắn, hướng dẫn các em thẳng tắp bước vào tương lai tươi sáng

Người HT.GĐPT.VN, là người tự nguyện gánh vác trọng trách giáo dục đạo đức tâm linh cho thế hệ trẻ, giúp tuổi trẻ hội nhập đạo phật, đủ kiến thức làm hành trang vào đời, phật hoá xã hội toàn thiện. Muốn thành toàn thiên chức thiêng liêng này, ngoài việc thâm uyên phật pháp, người HT còn phải có khả năng tu chứng, liễu ngộ phật chất tối thượng, để tự mình giải thoát khổ đau, lúc bấy giờ mới hội đủ tha lực, giúp mọi người chung quanh vượt qua khổ ải, mang lại yên bình cho toàn xã hội. Xã hội là một vấn đề bức xúc, cần phải được giải quyết về mặt nhân sinh. HTPT thể lòng từ mẫn, phát bồ đề tâm rộng lớn, thị hiện vào đời, nâng bước tuổi trẻ theo dấu chân thơm của đức Phật

Giáo dục của đạo phật, không phải chỉ nâng bước con người, từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng đời, vì ở mỗi dòng đều có đầy đầy khổ đau trộn lẫn vào nhau, nhận chìm sinh linh vào chốn đoạ đày triền miên tột cùng của khổ não. Người HTPT, phải là một thuyền trưởng tài ba, lèo lái con thuyền lợi ngực dòng đời, cõi lên sóng khổ, giải phóng tuổi trẻ, vượt qua vũng xoáy điên cuồng của thế sự nhọc nhằn

Phật pháp là căn bản sống của xã hội văn minh, sức sống sẽ bị tàn phai theo năm tháng bởi dục vọng điên cuồng, nếu tách rời đạo phật thì khó nhận chân được lẽ sống toàn thiện. Muốn dẫn đến một nền văn minh toàn triệt, con người phải tự quyết định lấy vận mệnh xã hội, bởi vì con người là chìa khoá mở cửa lấy cuộc sống "*Các người hãy tự thấp đuốc lên mà đi*". Xã hội có được an lạc thanh bình, đều do con người tự quyết định lấy. Muốn được vậy, phải chọn văn hoá phật giáo làm nền tảng giáo dục, để tạo nên một con người toàn diện. Phải tích cực định hướng cho con người nhanh chóng được giải thoát, vươn lên trên tầm cao của đạo đức tâm

linh toàn triệt, biết tôn trọng phẩm giá – nhân cách của tha nhân và bản thân. Mỗi nhân thân có luân lý đạo đức tốt, là xã hội được an bình. Sự sụp đổ hoàn toàn về mặt đạo đức tâm linh, sẽ đem đến một tai họa thảm khốc cho cả thế giới loài người

Hôm nay, từ cuộc hội thảo trở về, các Huynh trưởng cầm đoàn Ngành Đồng, trên từng mỗi khuôn mặt trẻ trung – tươi tắn, ai nấy đều mang nụ cười rạng rỡ, ắp đầy tâm huyết, nao nức - quyết tâm. Với một thế hệ trẻ đầy tài năng – son sắc phụng sự tổ chức, gánh vác sứ mệnh giáo dục cao cả, tất cả vì đàn em thân yêu – vì thế hệ hậu duệ mai sau. Kỳ vọng trong tương lai Ngành Đồng nhanh chóng phát triển vững vàng thêm hơn ./-

06052553 – 28062009



*Phan Văn Huy Tâm*